
  

                 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี

สมัยสามัญคร้ังที่   2/2561 วันท่ี  15  พฤศจิกายน  2560 เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุม  2209  อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

------------------- 

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม   

1. คณบดคีณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดฝีายบรหิาร กรรมการ 

3. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 

4. รองคณบดฝีายวจัิย กรรมการ 

5. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศกึษา กรรมการ 

6. ประธานอาจารยประจําหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ กรรมการ 

    สาขาวชิาสัตวศาสตร    

7. ประธานอาจารยประจําหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต กรรมการ 

    สาขาวชิาสัตวศาสตร  

8. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  ศลิม่ัน กรรมการ 

  9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัวเรยีม  มณวีรรณ กรรมการ 

10. อาจารย ดร. ภาคภูม ิ เสาวภาคย กรรมการ 

11. นางแสงจันทร  ศรวีังพล กรรมการและเลขานุการ 
  

รายชื่อกรรมการที่ไมมาประชุม  

1. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศกึษา ตดิราชการอื่น 

2. ประธานอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ ตดิราชการอื่น 

สาขาวิชาสัตวศาสตร  
  

รายชื่อผูเขารวมประชุม  

1. ผูชวยศาสตราจารยธนนันท  ศุภกจิจานนท 

2. นายโยธนิ  นันตา 

 

3. นายอภชิาต ิหม่ันวชิา 

4. นายครรชิต  ชมภูพันธ 

5. นางสาวอรทัย  ปรชีา 

6. นายธนกร  เคหา 
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เจาหนาที่ปฏบิัตงิานประชุม 

1. นางรจนา  อุดมรักษ           ผูชวยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 

   เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว  ประธานไดกลาวเปดประชุมและ

ดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบยีบวาระท่ี  1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 

1.1.1 แจงวันพระราชทานปรญิญาบัตร   

ประธานแจงใหทราบวา ตามหนังสอืที่ รล 0002.7/8999  ลงวันที่  1  พฤศจิกายน   

2560 สํานักพระราชวัง ไดแจงใหทราบวา สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี จะเสร็จแทนพระองคในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมโจ 

ประจําปการศึกษา 2559-2560  ในระหวางวันท่ี  18-19  กุมภาพันธ  2561 
 

                   ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.2 แจงวันรายงานตัวเขาปฏบิัตงิานของ อาจารย ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง 

ประธานแจงใหทราบวา ตามที่อาจารย ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง ไดขออนุมัตลิาไป

ฝกอบรม 

นักวจัิยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) เปนระยะเวลา 1 ป ตัง้แตวันที่  1  พฤศจิกายน 

2559 ถงึวันที่  31  ตุลาคม  2560 นัน้ บัดนี้ อาจารย ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง ไดรายงานตัวกลับ

เขาปฏบิัตงิาน ตัง้แตวันที่  1  พฤศจกิายน  2560 แลว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.1.3 แจงเรื่องวันเริ่มปฏบิัตงิานของนายชณัฐสิทธิ์  ธรรมศรใีจ (นักวชิาการพัสดุ) 

ประธานแจงใหทราบวา นางสาวกนกกาญจน  พเิคราะหงาน ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง 

นักวิชาการพัสดุ ไดขอลาออกจากการปฏิบัติหนาที่เพื่อไปประกอบอาชีพสวนตัว ตั้งแตวันที่ 31 

ตุลาคม  2560 คณะฯ ไดใหผูที่ผานการคัดเลอืกในลําดับที่ 2 คอืนายชณัฐสทิธิ์  ธรรมศรีใจ มาปฏิบัติ

หนาที่แทนตัง้แตวันที่  1  พฤศจกิายน  2560 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญ 

                  คร้ังท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี  24  ตุลาคม  2560                    

          ทีป่ระชุมพจิารณาแลว ใหมกีารแกไขดังนี้  
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หนาที่ 2 บรรทัดที่ 10 ความวา... Shanghar Kunying Pigeon Club... แกไขเปน... Shanghai 

 Kunying Ping Pigeon Club... 

หนาที่ 8    บรรทัดที่ 2 ขอ 7.2 ความวา...พจิารณากําหนดวันจัดงานยี่เปงประจําป...แกไขเปน... 

 พจิารณากําหนดวันจัดงานยี่เปงประจําป 2560... 

    หลังจากแกไขแลวที่ประชุมมมีตรัิบรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระท่ี 3   เรื่องพจิารณาทักทวง 

  -ไมมี- 
 

ระเบยีบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพจิารณา   

                  4.1 พจิารณาเสนอชื่อนายกสภามหาวยิาลัย   

ตามหนังสอืที่ ศธ 0523.18/ว 75 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สํานักงานสภา 

มหาวทิยาลัย กําหนดใหคณะกรรมการประจําคณะเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวทิยาลัยแมโจ  นัน้ 
  

ที่ประชุมมมีติเสนอช่ือ ดร.อํานวย  ยศสุข   
  

                  4.2 พจิารณาเสนอชื่อขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวทิยาลัยและ 

พนักงานราชการดเีดน   

    ตามหนังสือที่ ศธ 0523.1.7.1/ว126 ลงวันที่ 16 ตุลาคม  2560 มหาวิทยาลัย

ใหเสนอช่ือบุคคลที่สมควรไดรับการคัดเลอืกเปนขาราชการ  ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย และ

พนักงานราชการดีเดน ประจําป  2560  นัน้ มผูีไดรับการเสนอช่ือดังนี้ 

      พนักงานมหาวทิยาลัยสายวชิาการ   สพ.ญ.ดร.กฤดา  ชูเกยีรตศิิร ิ

      พนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุนวชิาการ นายอภิชาติ หม่ันวชิา 

      ลูกจางประจํา     นายจรัญ  ภิรักษ 

      พนักงานราชการ    นายดวงจันทร  จอมจันทร 
 

     ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ และจากการพิจารณาประวัติของ สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติ-

ศริ ิ  ใหแกไข/เพิ่มเตมิขอมูล ดังนี้  

                      1. ใหเนนภาระงานตามพันธกิจ 4 ดาน คือดานวิชาการและดานการเรียนการสอน

เปนหลัก สวนทางดานบริการวชิาการและดานงานวจัิยเปนรอง 

       2. ใหปรับสํานวนในสวนของเวลาการทํางาน เปน ทํางานแบบทุมเททั้งในเวลาและ

นอกเวลาราชการ 
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  สวนผูที่ไมประสงคจะกรอกประวัติและผลงาน ใหคณะจัดทําใบประกาศนียบัตรเพื่อ

เชิญชูเกยีรตติอไป  

 

               4.3  พจิารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผูมผีลงานดเีดน ปขมท.ประจําป 

2560 

    ตามหนังสอืที่ ศธ 0523.1.1.3/192  ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2560 งานสภา 

คณาจารย  ขอใหพจิารณาเสนอช่ือบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดเีดน ปขมท. ประจําป 2560 นัน้ 
  

    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตไิมเสนอช่ือ 

 

                    4.4   พจิารณารางบันทกึความเขาใจวาดวยความรวมมอืทางวิชาการดาน

อาหารสัตว รวมกับ บรษิัท พงษเพชร คอรปอเรช่ัน จํากัด 

      ที่ประชุมมมีติ ดังนี้ 

     1. ใหจัดทําเปนบันทกึความเขาใจ  

     2. ใหระบุระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดใหชัดเจน 

     3. ใหแกไขระยะเวลาจาก 5 ป เปน 4 ป 
 

  4.5  พจิารณาเรื่องรองทุกขท่ัวไปและขอเสนอแนะ 

  เนื่องจากไดมลีูกจางประจําถามประเด็นผาน อาจารย ดร.ภาคภูมิ  เสาวภาคย  เรื่อง  

วธิกีารชวยเหลอืหรอืเพิ่มคาจางลูกจางประจํา   
 

  ที่ประชุมรับทราบ และช้ีแจงใหทราบวาการเพิม่คาจางของลูกจางประจําจะตองเปนไปตาม 

บัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางประจําของกระทรวงการคลัง โดยกระทําได 2 วิธีคือ 1. การประเมิน

ความดีความชอบประจําป  2. การขอปรับระดับช้ันงาน/เปลี่ยนสายงาน (หากเพดานเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด 

หรอืคาจางตัน)   
  

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเชงินโยบาย 

            -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องสบืเน่ือง/รายงานผลการดําเนินงาน/รายงานความกาวหนา 

 6.1 รายงานผลการดําเนินงานของรองคณบดฝีายตางๆ และผูชวยคณบดฝีาย 

พัฒนานักศึกษา 

 6.1.1  อาจารย ดร.วินัย   โยธนิศริกิุล รองคณบดฝีายบรหิาร ไดรายงานผลการ 

ดําเนนิงานใหทราบดังนี้ 
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1) ไดตดิตามงานของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและกรรมการวพิากษหลักสูตร   

ระดับปริญญาตรี  สืบเนื่องจากไดเขารวมประชุมคณะกรรมการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งที่

ประชุมไดรายงานวาคณะฯ ยังไมมกีารดําเนนิการใดๆ   
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

    6.1.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภากร  ธาราฉาย รองคณบดีฝายวิชาการ ไดรายงาน

ผลการดําเนนิงานใหทราบ ดังนี้  

  1) มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธหลักสูตรและรับนักศึกษาเชิง

รุก  ประจําปการศกึษา 2561 ดังนี้  

    ครัง้ที่ 1 วันที่ 30 พฤศจกิายน 2560 ถงึวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

    ครัง้ที่ 2 วันที่ 12 มกราคม  2561 ณ  จังหวัดกาญจนบุร ี

    ครัง้ที่ 3 วันที่ 19 มกราคม 2561  ณ  จังหวัดบุรรัีมย 

    โดยคณะสตัวศาสตรฯ จะอยูในครั้งที่ 3 และครั้งอื่นๆ คณะสามารถฝากเอกสาร/โบว

ชัวรและแผนพับไปได 

       2) การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561  หลักสูตร 4 ป และ 5 ป 

(รับผูกําลังศกึษา ม. 6 หรอื ปวช.) มดีังนี้ 

  - แผน รับจํานวน 125 คน  

  - ผล มผูีสมัครจํานวน 265 คน 

     โรงเรยีนที่อยูในโครงการ MOU จํานวน 38  คน 

     โรงเรยีนที่ไมอยูในโครงการ MOU จํานวน  73 คน 

     รับตรงเสร ีจํานวน 154 คน 
  

  ที่ประชุมรับทราบ 
  

6.1.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน  พัฒนาวงศ  รองคณบดีฝายวิจัย ไดรายงาน

ผลการดําเนนิงานใหทราบ ดังนี้ 

  งานนโยบาย และแผน 

1) โครงการยุทธศาสตรเงนิรายไดปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การลงระบบ e- project 

อยูในระหวางการเช่ือมโยงแผนคณะกับมหาวทิยาลัย    

2) เงนิงบประมาณรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะตัง้งบประมาณไว

จํานวน  7,797,400  บาท และในระหวางรอสภามหาวทิยาลัยอนุมัตใิหใชได 

20 % 
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  3) โครงการบรกิารวชิาการ ประจําปงบประมาณ 2561 (ผานสํานักวจัิยฯ) มีจํานวน  

4  โครงการ คอื 

   - โครงการฐานการเรยีนรูการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจรจํานวนเงิน 70,000 บาท  

นายกติตพิงษ ทพิยะ เปนผูรับผิดชอบโครงการ   

                    - ฐานเรยีนรูการผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจรจํานวนเงนิ 80,000 บาท 

อาจารย ดร.จุฬากร  ปานะถกึ เปนผูรับผิดชอบโครงการ   

- ฐานการเรยีนรูการอนุรักษและพัฒนาไกพื้นเมอืงไทยอยางยั่งยนืจํานวนเงนิ 80,000 

บาท  อาจารย ดร.ภาคภูม ิ เสาวภาคย  เปนผูรับผิดชอบโครงการ   

   -โครงการนักสัตวบาลกาวหนาสําหรับเยาวชน จํานวนเงนิ 50,000 บาท  

นายครรชิต ชมพูพันธ  เปนผูรับผิดชอบโครงการ   

   4) งบบูรณาการประจําปงบประมาณ 2562 โครงการที่เสนอมดีังนี้ 

       4.1) งบบูรณาการกับจังหวัด จํานวน 1 โครงการ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ววิัฒน  

พัฒนาวงศ  ผูเสนอ     

       4.2) งบบูรณาการกับภาคฯ จํานวน 4 โครงการ  มผูีเสนอดังนี้   

      ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิวัฒน  พัฒนาวงศ       

      อาจารย ดร. ภาคภูม ิ อ.ดร.ภาคภูม ิ เสาวภาคย 

      อาจารย ดร.จุฬากร  ปานะถกึ 

      4.3) งบบูรณาการกับกระทรวงเกษตรฯ จํานวน  1 โครงการ  ผูชวยศาสตราจารย

ไพโรจน  ศลีม่ัน  ผูเสนอ     
 

  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

6.2  รายงานผลการดําเนินงานของประธานหลักสูตรฯ 

            6.2.1 อาจารย ดร.จํารูญ  มณวีรรณ ประธานอาจารยประจําหลักสูตรวทิยาศาสตร 

บัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร ไดรายงานผลการดําเนนิงานใหทราบ ดังนี้  

1) ในระหวางวันที่ 2 - 4 พฤศจกิายน 2560 ไดจัดกจิกรรมนําเสนอผลงานสหกจิ 

ศกึษาของนักศกึษาจํานวน 112 คน   

             2) วันที่ 15 พฤศจกิายน 2560 จัดกจิกรรมนักศกึษาพบอาจารยที่ปรกึษา  

             3) วันที่  16 พฤศจิกายน  2560 จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตรรวมกับ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอก   
 

  ทีป่ระชุมรับทราบ 
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  6.2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ววิัฒน  พัฒนาวงศ  ประธานอาจารยประจําหลักสูตร

วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร  ไดรายงานผลการดําเนนิงานใหทราบ ดังนี้ 

1) วันที่ 3 พฤศจกิายน 2560 ไดจัดปฐมนเิทศนักศกึษาใหม จํานวน 2 คน 

2) ไดสงขอมูลรายละเอยีดแผนการศึกษาและประมาณการคาใชจายตลอดหลักสูตร 

ใหกับกองวิเทศสัมพันธ เพื่อสงใหกับกรมความรวมมือระหวางประเทศ และเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใน

การประชาสัมพันธรับสมัครและคัดเลือกผูรับทุนรัฐบาลไทยจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวเขามาศกึษาตอในปการศกึษา 2561 

3) ไดรายงานผลการศกึษาของผูรับทุนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชา 

ชนลาว (ทุนไทกา) ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560 ใหกองวิเทศสัมพันธ เพื่อแจงใหกรมความรวมมือ

ระหวางประเทศทราบเรยีบรอยแลว 

4) ไดสรุปรายงานความกาวหนาของนักศกึษาในหลักสูตรฯ ประจําภาคการศกึษาที่  

1/2560 เพื่อแจงผลการศึกษาและขั้นตอนการดําเนินงานของนักศึกษาตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาตาง ๆ ใหกับอาจารยที่ปรึกษาหลักรับทราบความเคลื่อนไหว และเรงติดตามนักศึกษาให

สําเร็จตามแผนการศกึษาที่กําหนด 

5) ไดสงหนังสอืแจงขอมูลรายละเอยีดการรับสมัครผูเขาศกึษาตอในหลักสูตรฯ  

ตลอดปการศกึษา 2561 ใหกับบัณฑติวทิยาลัยเพื่อประกาศรับสมัคร 

6) การปรับปรุงหลักสูตรฯ อยูในระหวางรอการพจิารณาจากคณะกรรมการสภา 

มหาวทิยาลัยดานวชิาการและสภามหาวทิยาลัย  

7)  วันที่ 14 พฤศจกิายน 2560 Miss. Vathsana Phonexai ไดผานการสอบ 

ประมวลความรู (สัมภาษณ) แลว 
 

                     ที่ประชุมรับทราบ 
 

                   6.2.3 รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ ไดรายงานผลการดําเนินงานแทน

ประธานอาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร ดังนี้ 

          1) วันที่ 3 พฤศจกิายน 2560 ไดจัดปฐมนเิทศนักศกึษาใหม จํานวน 1 คน 

          2) การปรับปรุงหลักสูตรอยูในระหวางให สกอ.พจิารณาใหความเห็นชอบ 

         3) ไดมกีารสรุปรายงานความกาวหนาของนักศกึษาในหลักสูตรฯ ประจําภาคการศกึษา 

ที่ 1/2560 เพื่อแจงผลการศึกษาและขั้นตอนการดําเนินงานของนักศึกษาตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาตาง ๆ ใหกับอาจารยที่ปรึกษาหลักรับทราบความเคลื่อนไหว และเรงติดตามนักศึกษาให

สําเร็จตามแผนการศกึษาที่กําหนดตอไป 

         4) ไดสงหนังสอืแจงขอมูลรายละเอยีดการรับสมัครผูเขาศกึษาตอในหลักสูตรฯ ตลอดป 

การศกึษา 2561 ใหกับบัณฑติวทิยาลัยเพื่อจัดทําประกาศรับสมัคร 

 



๘ 
 

 
    

    ที่ประชุมรับทราบ 
 

      6.3  ตดิตามผลการดําเนินงาน 

 6.3.1 สรุปผลการดําเนินงานฟารมและหองปฏบิัตกิาร ปงบประมาณ 2560 

          หองปฏบิัตกิารอาหารสตัว 

       นายโยธิน  นันตา  นักวิทยาศาสตร  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป

งบประมาณ 2560  ดังนี้  

       งบประมาณ 

   รายรับ  

   - รายไดจากการบรกิารวชิาการ จํานวนเงิน 200,784.62 บาท 

   - รับจัดสรรงบประมาณแผนดนิ จํานวนเงิน 100,000.00 บาท 

            รวมรายรับ จํานวนเงิน 300,784.62   บาท 

       รายจาย    

   - คาใชจาย (เงินรายได)  จํานวนเงิน 144,461.10 บาท  

   - คาใชจาย (เงินงบประมาณ) จํานวนเงิน   99,993.00 บาท 

     รวมรายจาย  จํานวนเงิน 244,454.10 บาท 

   คงเหลอื  

เงินงบประมาณแผนดนิ      จํานวนเงิน           7.00 บาท 

                       เงินรายได                       จํานวนเงิน 56,323.52 บาท 

     รวมจํานวนเงินคงเหลอื 56,330.52 บาท 

  ปญหาและอุปสรรค 

  1) มีผูใชบริหารตรวจวิเคราะห ลดลง สืบเนื่องจากปญหาในการใชใบเสร็จรับเงินของ

หนวยงานภายในมหาวทิยาลัยแมโจ 

  2) ฝาเพดานหอง 1508, 1511 และหอง 1535 มีน้ําร่ัวซึมลงมาซึ่งไดแจงใหผูที่

เกี่ยวของทราบแลว 

  3) เนื่องจากช้ัน 5และช้ัน 6 ฝาเพดานมนีกมาอาศัยอยูจํานวนมาก ประกอบกับเพดาน

มกีารตดิตัง้แบบเปด ทําใหนกคุยเขี่ยทําใหมีฝุนและขี้นกตกลงมาโดนเครื่องมือวิทยาศาสตร ในเบื้องตน

ไดจัดพลาสตกิคลุมไว  
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 ขอเสนอแนะ 

  1. กําหนดแนวทางการชําระคาบริการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวาจะมี

แนวทางไปทศิทางใด 

  2. ควรแกไขฝาเพดาน   

  3.  ปองกันนกที่จะเขามาภายในอาคาร 
 

  ที่ประชุมรับทราบ  
     

  ฟารมโคนมและโคเน้ือ 

  นายอภิชาติ หม่ันวิชา  นักวิชาการสัตวบาล รายงานผลการดําเนินงานประจําป

งบประมาณ 2560  ดังนี้    

  งบประมาณ 

  รายรับ  

  - รายไดจากฟารม                 จํานวนเงิน  320,471.32 บาท 

  - รับจัดสรรงบประมาณแผนดนิ จํานวนเงิน  200,000.00  บาท 

         รวมรายรับ  จํานวนเงิน 520,471.37  บาท 

      รายจาย    

  - คาใชจาย (เงินรายได)  จํานวนเงิน 255,453.40  บาท  

  - คาใชจาย (เงินงบประมาณ) จํานวนเงิน  199,996.10  บาท 

    รวมรายจาย     จํานวนเงิน 455,449.50  บาท 

 

  คงเหลอื  

                              เงินงบประมาณแผนดนิ จํานวนเงิน           3.90  บาท 

                      เงินรายได                 จํานวนเงิน 65,017.92  บาท 

    รวมจํานวนเงินคงเหลอื   68,075.82   บาท 

 

  ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

1. จํานวนคนงานในฟารมลดลง และคนทํางานอายุมากขึ้น 

2. ขาดเครื่องมอืเครื่องใชในการปฏบิัตงิาน เชน เครื่องหวานปุย เครื่องปลูกหญา ฯลฯ 

3. ในชวงฤดูฝน คอกพักโครดีนมน้ําทวม ทําใหโครดีนมไมสามารถนอนไดเพราะพื้น 

คอกช้ืนแฉะ อยูไมสบาย และมปีญหาโรคเตานมอักเสบตามมา 

                    4.มอีุปสรรคในการขออนุมัตจัิดซื้อวัตถุดบิอาหาร เพื่อนํามาผสมอาหารขนเลี้ยงสัตว 

ในฟารม เนื่องจากขัน้ตอนการเดนิเอกสารของสํานักวจัิย ไปยังมหาวทิยาลัยแมโจลาชา ทําใหการ 

 

 



๑๐ 
 

 

จัดการดานอาหารขนภายในฟารม มสีภาพไมคลองตัว 

5. ปญหาการปลอยน้ําทิ้งลงแปลงหญาจากโรงงานแปรรูปสุกร ทําใหมนี้ําขังบรเิวณ 

แนวรัว้และแปลงรวบรวมพันธุหญา 

6. ชวงที่ผานมา เครื่องยนตของรถแทรกเตอรมปีญหาจงึทําใหทํางานไดไมเต็ม 

 ประสทิธภิาพ 

7. การขอตอใบมาตรฐานฟารมโคนม ตดิขัดในขัน้ตอนการยื่นเอกสาร เนื่องจาก อบต. 

หนองหาร ขอรายละเอยีดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการกอสรางโรงรดีนม และใหมกีารออกหนังสือสิทธิ์จากทาง

มหาวทิยาลัยแมโจ โดยใหทําเอกสารเหมอืนกับโรงแปรรูปผลติภัณฑเนื้อ    
 

  ที่ประชุมรับทราบ  
    

     ฟารมสัตวปก 

  นายครรชิต  ชมภูพันธ   นักวิชาการสัตวบาลประจําฟารม  รายงานผลการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ 2560  ดังนี้  

  งบประมาณ 

  รายรับ  

  - รายไดจากฟารม                 จํานวนเงิน  701,474.80 บาท 

  - รับจัดสรรงบประมาณแผนดนิ จํานวนเงิน  200,000.00 บาท 

    รวมรายรับ จํานวนเงิน 520,471.37 บาท 

      รายจาย    

  - คาใชจาย (เงินรายได)       จํานวนเงิน 700,397.60 บาท  

  - คาใชจาย (เงินงบประมาณ) จํานวนเงิน 199,992.00 บาท 

    รวมรายจาย จํานวนเงิน 900,389.16 บาท 

  คงเหลอื  

เงินงบประมาณแผนดนิ จํานวนเงิน  8.00 บาท 

                      เงินรายได  จํานวนเงิน 65,017.92  บาท 

    รวมจํานวนเงินคงเหลอื  7,177.67 บาท 

  ปญหาและอุปสรรค  

  1. ฤดูฝน ฝนตกมากทําใหพื้นโรงเรอืนช้ืนมาก เกดิแมลงวัน มูลไกนําออกตากไมได 

  2. ปญหาโรคระบาดทําใหสัตวปกตายจํานวนมาก 

                   3. ไฟฟาดับ มผีลตอโรงเรอืนที่ควบคุมอุณหภูม ิทําใหผลผลติลดลง 

   ขอเสนอแนะ 

  1. สัญญาโครงการรวมมือกับบรษิัทชีพี. ยังไมไดทําสัญญา 

          2. ไกฟาหลังขาวและนกยูงไทยที่รับบริจาคยังไมมใีบอนุญาตเลี้ยง  



๑๑ 
 
 

             ที่ประชุมรับทราบ  
 

             ฟารมสุกร 

  งานฟารมสุกร  ไดรายงานผลการดําเนนิงานตามเอกสารนําเสนอตอที่ประชุม ดังนี้ 

  งบประมาณ 

  รายรับ  

  - รายไดจากฟารม                 จํานวนเงิน 1,251,474.80 บาท 

  - รับจัดสรรงบประมาณแผนดนิ จํานวนเงิน    200,000.00  บาท 

           รวมรายรับ จํานวนเงิน  1,451,758.62 บาท 

      รายจาย    

  - คาใชจาย (เงินรายได)        จํานวนเงิน 564,901.00  บาท  

  - คาใชจาย (เงินงบประมาณ) จํานวนเงิน 199,999.65   บาท 

    รวมรายจาย  จํานวนเงิน 764,900.65  บาท 
 

  คงเหลอื  

เงินงบประมาณแผนดนิ จํานวนเงิน              0.35 บาท 

                     เงินรายได                  จํานวนเงิน  686,857.62 บาท 

    รวมจํานวนเงนิคงเหลือ 686,857.97 บาท 

  ปญหาและอุปสรรค  

1. ไดรับผลกระทบจากสภาวการณเปลี่ยนฤดูกาลทําใหเกดิการสญูเสยีสุกรมากขึ้น 

2. เนื่องจากมผูีเขาใชบริการในฟารมเปนจํานวนมากสงผลใหเสี่ยงตอการตดิโรคระบาด 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรปรับปรุงหรอืเพิ่มระบบฆาเช้ือโรคกอนเขาฟารมและปดถนนหนาฟารมอยาง 

ถาวร 

2. ควรใหการสนับสนุนปจจัยการผลติอยางเพยีงพอ 
  

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

  6.3.2 รายงานความกาวหนาการทํา MOU กับบริษัทเบทาโกรและสหกรณ

เครอืขายโคเน้ือ จํากัด    

  ผูชวยศาสตราจารยธนนันท  ศุภกิจจานนท  รายงานผลการเขาประชุมแผนงาน

ประกอบกจิการฆาสัตวแทนคณบด ี ดังนี้ 
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1) ที่ประชุมเสนอความเห็นใหมพีื้นที่รองรับการเชือดและชําแหละแพะ  และหากคณะ 

ตองการจะตองเปลี่ยนใบอนุญาตจากโรงฆาสุกร เปนโรงฆาสุกร โคและแพะ  เพราะตั้งอยูในพื้นที่

อาคารเลขทีเ่ดยีวกัน   

  2) สหกรณเครือขายโคเนื้อ จํากัด ขออนุมัติพื้นที่เพิ่มเติม ขนาด 21 ตารางเมตร 

(กวาง 6 เมตร ยาว 3.5 เมตร) บรเิวณดานขางโรงพักวัว   

  3) สหกรณเครือขายโคเนื้อ จํากัด ขอปรับปรุงพื้นโรงฆาโคโดยลบขอบมุมและ

เปล่ียนเปนมุมโคง และใหมหีองสํานักงาน หองแตงตัว และหองสุขา (แยกชาย หญิง) เพื่อรองรับการขอ 

GMP  

    4) สหกรณเครอืขายโคเนื้อ จํากัด ยินดีเปนตัวแทนในการดําเนินการใหคณะ และยินดี

ออกคาใชจายในสวนของการปรับปรุงพื้นโรงฆาโค , หองสํานักงาน , หองแตงตัว และหองสุขา    
 

  ที่ประชุมรับทราบและมมีติ ดังนี้ 

   1) ใหมโีรงเชือดและชําแหละแพะ 

  2) ใหสหกรณเครอืขายโคเนื้อจํากัด ดําเนนิการตามขอ 1-4  

  3) ใหคณะแจงเรื่องระบบบําบัดน้าํเสยีกับบรษิัทเบทาโกรฯ   

  4) ในชวงที่หยุดฆาโคแตหองตัดแตงยังคงดําเนินงานอยู ใหสหกรณเครือขายโคเนื้อ 

จํากัด ทําหนังสอืถงึคณบดเีรื่องขอความอนุเคราะหใชน้ํา   
 

  6.3.3 การปรับปรุงสถานที่ (อาคารบริการวชิาการ)     

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน  พัฒนาวงศ รายงานวาการปรับปรุงอาคารบริการ

วชิาการจะขอยุตไิวกอน เพื่อนํางบประมาณไปใชในครุภัณฑที่จําเปนกอน เชน รถแทรกเตอร  เนื่องจาก

ไดตัง้คําของบประมาณตัง้แตปงบประมาณ 2557 แตไมไดรับการจัดสรร ปจจุบันรถแทรกเตอรชํารุด

เนื่องจากมีอายุการใชงานนาน และในอนาคตคาดวาไมสามารถซอมแซมได  
    

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

     6.3.4  หลักสูตร ทษ.บ.(สัตวศาสตร)   

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภากร  ธาราฉาย ไดรายงานความกาวหนาของการ

ดําเนนิการหลักสูตร ทษ.บ.(สัตวศาสตร) วาอยูในระหวางการประชุมพิจารณาช่ือรายวิชาและแผนการ

ศกึษา และยังขาดรหัสวชิายังไมไดกําหนด 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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     6.4 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย, จรรยาบรรณขาราชการและพนักงาน

มหาวทิยาลัย 

        -ไมมี- 

  6.5 รายงานสถานะการเงิน   

       ที่ประชุมมมีติใหนําเสนอในการประชุมครัง้ตอไป 

ระเบยีบวาระท่ี 7 เรื่องอื่น ๆ 

    7.1  รายงานผลการใชไฟฟาและนํ้าประปา 

  ที่ประชุมมมีติใหนําเสนอในการประชุมครัง้ตอไป 
 

    7.2 เรื่องกําหนดจัดงานขอบคุณบุคลากร ประจําป 2560    

    ที่ประชุมมีมติกําหนดจัดงานขอบคุณบุคลากร ประจําป 2560  ในวันที่ 27  ธันวาคม 

2560  โดยของบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมประจําคณะ และจากผูบริหารคณะ สวน

งบประมาณที่ยังขาดใหรองคณบดฝีายบรหิารพจิารณาจัดหาตอไป  
   

  7.3  เรื่องผลการเรยีนของนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาสัมมนาสุกร 

  อาจารย ดร.วินัย  โยธินศิริกุล  ไดหารือเรื่องนักศึกษารองเรียนเรื่องขอใหอาจารยที่

รับผิดชอบวชิาสัมมนาสุกร ช้ีแจงผลคะแนนของวชิาสัมมนาสุกร   
 

  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนขอเท็จจริง โดยมี

คณะกรรมการ ดังนี้ 

      รองคณบดฝีายวชิาการ  เปนประธาน 

     น.สพ.ไพโรจน  พงษกดิาการ กรรมการ 

     ผศ.ไพโรจน  ศลีม่ัน  กรรมการ 

     ผศ.ธนนันท  ศุภกจิจานนท กรรมการ 

 

ปดประชุมเวลา  12.20 น.  

 
               (นางรจนา  อุดมรักษ) 

                  ผูชวยเลขานุการ 

           ผูบันทกึรายงานการประชุม 

         

 
 (นางแสงจันทร   ศรวีังพล) 

เลขานุการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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